

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số: ~~490~~/UBND-NC

Tuy Phước, ngày 01 tháng 6 năm 2016

V/v Giải quyết đơn của ông Trần Gia Thắng
ở thôn Phục thiện, xã Phước Quang

Kính gửi – Chủ tịch UBND xã Phước Quang.

UBND huyện có nhận đơn của ông Trần Gia Thắng, hiện là Trưởng thôn Phục Thiện xã Phước Quang do Sở Nội Vụ tỉnh Bình Định chuyển; Đơn đề ngày 16/5/2016 có nội dung: *Yêu cầu xem xét việc Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phước Quang thông báo không cho ông tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phước Quang nhiệm kỳ 2016-2021.*

Qua rà soát lại hồ sơ giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Trần Gia Thắng, Trưởng thôn Phục thiện, ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phước Quang nhiệm kỳ 2016-2021 thấy:

Tại Kết luận số 02/KL-UBND ngày 10/2/2016 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước đã xác định ông Trần Gia Thắng có những sai phạm sau:

-Ông Trần Gia Thắng là đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2011-2016 và là Trưởng thôn nhưng không gương mẫu đã thu tiền dân đóng góp quỹ QPAN trong 02 năm 2012-2013 số tiền 4.800.000đ. sử dụng trái phép thời gian dài không nộp ngân sách là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý tài chính gây bất bình trong nhân dân, làm phát sinh khiếu nại, tố cáo là đúng.

-Ông Trần Gia Thắng đã sửa Biên bản họp dân quân chính danh sách xét hộ nghèo năm 2013 của thôn Phục Thiện là có, thực ra ông Trần Gia Thắng tự ý thêm vào 01 hộ nghèo vào danh sách mà không báo cáo lại quân dân chính thôn không tiến hành họp dân để bình xét công khai, đã báo cáo UBND xã. Vụ việc thể hiện cách làm việc không đồng bộ, thống nhất giữa Dân quân chính thôn và Trưởng thôn.

-Tại Biên bản họp các hộ được giao đất ở tại thôn Phục Thiện theo quyết định của UBND huyện ngày 11/12/2011 do ông Trần Gia Thắng chủ trì có dấu hiệu sửa chữa vị trí lô đất của 02 hộ Nguyễn Văn Tám lô số 05 thành lô số 06, hộ Trần Thị Thanh Hoa lô số 06 thành lô số 05. Vụ việc xảy ra thể hiện cách làm việc vô nguyên tắc của ông Trần Gia Thắng.

-Ông Trần Gia Thắng không thông qua nhân dân và cán bộ dân quân chính thôn, đã tự ý bán số gỗ, cửa, ngói cũ của Trường Mẫu giáo cũ cho ông Trần Thanh Tâm tự tháo dỡ với giá 1.800.000đ. Ông Tâm chưa đưa tiền. Vụ việc xảy



ra thể hiện cách làm việc vô nguyên tắc của ông Trần Gia Thắng, không đồng bộ, thống nhất giữa cán bộ dân quân chính thôn và Trưởng thôn.

Mặc dù những sai phạm của ông Trần Gia Thắng, Trưởng thôn Phục Thiện Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đã chủ trì tổ chức cuộc họp kiểm điểm nghiêm túc vào tối ngày 15/11/2014 tại trụ sở thôn Phục Thiện, thành phần tham dự gồm lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã và Bí thư chi bộ, cán bộ dân quân chính thôn. Ngày 16/11/2014 UBND xã Quyết định tổ chức hội nghị cử tri của thôn Phục Thiện về việc bãi nhiệm hoặc không bãi nhiệm chức vụ trưởng thôn đối với ông Thắng. Kết quả cử tri của thôn Phục Thiện đồng ý không bãi nhiệm chức vụ trưởng thôn đối với ông Thắng. Tuy nhiên sai phạm của ông Thắng có tính liên tục trong thời gian dài nhiều vụ, nhiều lần nhưng việc xử lý của Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã chưa nghiêm, Lãnh đạo chi bộ Đảng và các cán bộ dân quân chính thôn còn xuê xoa, nể nang, có kiểm điểm trách nhiệm nhưng chưa nghiêm túc để ông Trần Gia Thắng nhận thấy và sửa chữa những sai phạm của mình.

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015:

Điều 3. Tiêu chuẩn của người ứng cử

... 2. Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015:

Điều 7. Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân

1. Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

4. Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

Đôi chiếu quy định trên ông Trần Gia Thắng không đủ tiêu chuẩn ứng cử Hội đồng nhân xã Phước Quang nhiệm kỳ 2016-2021.



Do đó Chủ tịch UBND huyện- Chủ tịch Hội đồng bầu cử huyện Tuy Phước đã giao Chủ tịch UBND xã- Chủ tịch Hội đồng bầu cử xã Phước Quang: Xóa tên, không cơ cấu ông Trần Gia Thắng ứng cử Hội đồng nhân dân xã Phước Quang nhiệm kỳ 2016-2021.

Giao trách nhiệm Chủ tịch UBND xã - Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Phước Quang tiến hành làm việc với ông Trần Gia Thắng để giải thích, trả lời cho ông Thắng rõ.

Kết quả làm việc báo cáo cho Chủ tịch UBND huyện và Sở Nội Vụ biết để theo dõi././

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT huyện ủy;
- CTUBMTTQVN huyện;
- Thanh tra huyện;
- CTUBND xã Phước Quang
- Lưu: VPUBND(02)

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Thuận

